

## ศธ.สั่งการให้สถานศึกษาปลูกฝังประวัติศาสตร์

■ นำเสนอเมื่อ 5 ก.พ. 2563

### สั่งสถานศึกษาปลูกฝังประวัติศาสตร์

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ และให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เน้นถึงความสำคัญในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ซึ่งมีคุณูปการแก่ประเทศไทย โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษาดำเนินโครงการกิจกรรมดังกล่าว ผ่านวิทยากรของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนำเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอด หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จนั้น

โฆษก ศธ. กล่าวอีกว่า เพื่อให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมจนจึงได้มีคำสั่งด่วนที่สุดถึงนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายอรรถพล ตรีกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แจ้งสถานศึกษาให้ดำเนินโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ และให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วน

“ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ศธ.เคยอบรมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับครูแกนนำ ซึ่งถือเป็นกลุ่มครูแม่ไก่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว จึงมีความพร้อมในการบูรณาการถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทันที ซึ่งผมได้เน้นย้ำนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้ว ขอให้ปลูกฝังโครงการจิตอาสาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆอาจจะใช้ช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หรือสอดแทรกไว้ในช่วงชั่วโมงเรียนวิชาสังคมก็ได้ แล้วแต่สถานศึกษาจะพิจารณาตามความเหมาะสม” นายประเสริฐกล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยรัฐ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563](#)